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 (ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 

………………………………………………….. 

 ผู้มำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายมนตรี  เด่นดวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗ มนตรี  เด่นดวง  

๒ นายสมพงษ์  มิดสันเทียะ ประธานสภาฯ สมพงษ์  มิดสันเทียะ  

๓ นายประภากร  อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕ ประภากร  อยู่เย็น  

๔ นางสาวสุวนันท์ กระพือพงษ์ เลขานุการสภา อบต. สุวนันท์  กระพือพงษ์  

๕ นายพูน แตกโพธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ พูน แตกโพธิ์  

๖ นางล ายงค์  ราวพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ ล ายงค์  ราวพิมาย  

๗ นางบรรจง  ร่มเริง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ บรรจง  ร่มเริง  

๘ นายชูชาติ เทือกพุทรา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ ชูชาติ เทือกพุทรา  

๙ นายบุญเสริม  กรวดกระโทก สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔ บุญเสริม  กรวดกระโทก  

๑๐ นายบัญญัติ  ทะเลดอน สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓ บัญญัติ  ทะเลดอน  

๑๑ นายประจวบ  เนื้อนา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ ประจวบ  เนื้อนา  

๑๒ นายณรงค์ศักดิ์  รวมพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ ณรงค์ศักดิ์  รวมพิมาย  

๑๓ นายชัยยงค์  พอดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ ชัยยงค์  พอดี  

๑๔ นายสายชล  ยิ้มน้อย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ สายชล  ยิ้มน้อย  

๑๕ นายประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ ประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์  

๑๖ นางจิราวรรณ สุดพลับ รองประธานสภาฯ จิราวรรณ สุดพลับ  

๑๗ นางสาวมัทนา อ่ิมเพ็ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ มัทนา อ่ิมเพ็ง  

๑๘ นายส าเริง  มิ่งพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒๐ ส าเริง  มิ่งพิมาย  

 

ผู้ไม่มำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายณรงค์  มิ่งพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ ณรงค์  มิ่งพิมาย ลาป่วย 

๒ นางสวัสดิ์  เยี่ยงอย่าง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖ สวัสดิ์  เยี่ยงอย่าง ลากิจ 
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายภาษิต แสนเจ๊ก นายก อบต.หนองระเวียง ภาษิต แสนเจ๊ก  

๒ นายปราณีศิลป์ ปราสาทสูง รองนายก อบต.หนองระเวียง ปราณีศิลป์ ปราสาทสูง  

๓ นายสมควร อาศัยไร่ รองนายก อบต.หนองระเวียง สมควร อาศัยไร่  

๔ นายสมัย ดีกล้า เลขานุการ นายกฯ สมัย ดีกล้า  

๕ นายชวัลกร  ดอกควร นายช่างโยธาช านาญงาน ชวัลกร  ดอกควร  

๖ นายปาริวรรต พงษ์นิยะกลู วิศวกรสิ่งแวดล้อม  
บ.อุตสาหกรรมโคราช จ ากัด 

ปาริวรรต พงษ์นิยะกลู  

๗ นายสุเชษฐ์ สู้ณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต  
บ.อุตสาหกรรมโคราช จ ากัด 

สุเชษฐ์ สู้ณรงค์  

๘ นายคมสัณห์ เชื่อฟัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ คมสัณห์ เชื่อฟัง  

๙ นายทิม บุญช านิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๗ ทิม บุญช านิ  

๑๐ นางสาวสุชาดา สมสวนจิต ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองระเวียง 

สุชาดา สมสวนจิต  

๑๑ นางสาวภัททิยา สมสวนจิต รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองระเวียง 

ภัททิยา สมสวนจิต  

  ๑๒ นางสาวน้ าทิพย์ ชอบใจ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ
และสังคม 

น้ าทิพย์ ชอบใจ  

๑๓ นางกุศลิน นพบุญชลธี ผู้อ านวยการกองคลัง กุศลิน นพบุญชลธี  

๑๔ นายวสวัตติ์ อ้วนโพธิ์กลาง หัวหน้าส านักปลัด วสวัตติ์ อ้วนโพธิ์กลาง  

๑๕ นางมนัสดา โสมทองกลาง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

มนัสดา โสมทองกลาง  

๑๖ นางสาวประสิตา  งามพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ ประสิตา งามพิมาย  
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ครบแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ 
                    รัตนตรัยและเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  
 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖๕  
เลขานุการสภาฯ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง สมัยสามัญ สมัย 

ที่ ๒ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไปจะเป็นการประชุม
ตามระเบียบวาระ ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ            ครับท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ทั้งสองท่าน  
ท่านเลขานุการนายกฯ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาร่วมประชุม ผมขอเปิดประชุม ตาม
ระเบียบวาระดังนี้ตามระเบียบวาระที่ 1 ๑.ได้มีเจ้าหน้าที่มาบรรจุใหม่ที่ อบต.หนอง
ระเวียง ขอเชิญด้านหน้าครับ แนะน าตัวเองครับ  

นายปฐพงษ์   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม       
 นายปฐพงษ์ เดือนแจ้งรัมย์ ได้รับแต่งตั้งต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้องค์การ                      
 บริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒ 
                           พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผมขอฝากตัวกับทุกท่านด้วยนะครับ  
ประธานสภาฯ        ๒.มีสมาชิกสาฯส่งลา ๒ ท่าน ๒.๑ นายณรงค์ มิ่งพิมาย ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ลาป่วย

เนื่องจากต้องไปต่อเอ็นหัวเข่าที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในวันที่  ๙ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒.๒ นางสวัสดิ์ เยี่ยงอย่าง ส.อบต. หมู่ที่  ๑๖ ลากิจ
เนื่องจากในในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้องเดินทางไปท าธุระที่ต่างจังหวัด 
ท่านที่ ๒ ลาครั้งนี้ผมอนุโลมเนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ท่านต้องระบุวันที่ไปวันที่
กลับในหนังสือและแจ้งว่าไปท าธุระอะไร เราส่งหนังสือเชิญประชุมไปให้ ท่านต้องให้
ความส าคัญกับการประชุมสภาฯครับ 

ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
 ๑. รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ครั้งแรก ประจ ำปี ๒๕๖๕  
                          เมื่อวันที่ ๔  มกราคม  ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ        สมาชิก อบต.ทุกท่านคงได้ตรวจรายงานการประชุมที่จัดเตรียมให้สมาชิกไว้

ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ครั้งแรก วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. 256๕  หรือไม่ถ้าไม่
มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม 
นายประภากร    ขออนุญาตและกราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ครับผมนายประภากร อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 บ้านโจด คือเรื่องประชุมนี้
ท่านต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานทั้ง ๓ ท่าน ที่แต่งตั้งขึ้นในวันนั้นนะครับ เซ็น
ตรวจรายงานการประชุมมีใครติดใจสงสัยท่านประธานภาฯต้องถามตรงไหนจะได้
แก้ ไขวาระการประชุ ม ถ้ าไม่ มี ถื อว่ าที่ ป ระชุ มรับรองครับ  เรียนแค่นี้ ค รับ                      
ไม่ต้องโหวตอะไรหรอกครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไข หรือบันทึกข้อความที่จะต้อง
 แก้ไข ครับขอบคุณครับ  
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ประธานสภาฯ            ขออนุญาตยังไม่ทันถึงเรื่องครับ ผมก าลังถามเรื่องครั้งแรกครับของการประชุมเมื่อ

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ที่เราเลือกประธานสภาฯ เลือกรองประธานสภาฯ แล้ว
ก็เลือกเลขานุการฯ แล้วและก าหนดสมัยที่เราจะประชุม ครับขอบคุณครับ 

นายบุญเสริม   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
ขออนุญาตที่ประชุมผมนายบุญเสริม กรวดกระโทก สมาชิก อบต.หมู่ที่  14 ขอ 
อนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เราเลือกประธานสภาฯ ตั้งแต่วันที่ ๔ ก็จริง เราก็
ประชุมผ่านมารอบ ๒ นี้ก็ประชุมครั้งที่ ๓ ท่านแค่ถามเหมือนสมาชิกฯ หมู่ที่ ๑๕ แค่
นั้นเองนะครับไม่มีอะไรครับ ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ ผมขอสอบถามที่ประชุมใครรับรองยกมือครับ 
ที่ประชุม  รับรอง 
 ๒. รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมัยสำมัญ สมัยแรก 
 ประจ ำปี ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒56๕ 
ประธานสภาฯ           ครับรายงานการประชุมเราต้องรับรองทั้ง ๒ เรื่องนะครับ เพราะการประชุมวันที่ ๔ 

 เรายังไม่ได้มีการรับรอง ขอบคุณครับที่ เรียนให้ทราบ ขอน าเรียนตามวาระ  
 เรื่องที่ ๒ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยแรก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
 ๒๕๖๕ เราเลือกตัวแทนสมาชิกเป็นคณะกรรมการพัฒนาอบต . ๓ ท่าน คือ  
 ๑.นายมนตรี เด่นดวง ๒.นายบุญเสริม กรวดกระโทก ๓.นายพูน แตกโพธิ์ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ท่าน คือ ๑.นายสายชล                       
 ยิ้มน้อย ๒.นายชูชาติ เทือกพุทรา ๓.นายประภากร อยู่ เย็นครับ และเลือก 
 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองระเวียง ๒ คือ ๑.นางสาว 
 มัทนา อ่ิมเพ็ง  ๒.นายประจวบ เนื้อนา และก็มีอีกหนึ่งเรื่องแต่งตั้งตัวแทนสมาชิก
 สภาฯ ดังที่ท่านได้น าเรียนเมื่อสักครู่ คือ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุม  จ านวน ๓ ท่าน คือ ๑.นางสวัสดิ์ เยี่ยงอย่าง ๒. นายประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์ ๓. 
นางล ายงค์  ราวพิมาย เรื่องนี้ เวลาประชุมเสร็จนะครับ เลขานุการสภาฯ จัดท า
รายงานการประชุมแล้วท่านได้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องก็จะลงชื่อใน
รายงานการประชุม มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ หรือไม่ถ้าไม่มี
ถือว่าที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม 
ปลัดฯ               ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการ

ประชุมสภาฯ ให้จัดท าส าเนารายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจ จ านวน ๒ 
ฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจสอบก่อนอย่างน้อย ๑ วัน หลังจากตรวจสอบแล้ว 
ท่านประธานสภาฯต้องถามมีเรื่องที่จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้ามีการแก้ไข
ต้องขอมติที่ประชุม ถ้าไม่มีการแก้ไขถือว่าที่ประชุมรับรอง ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับท่านปลัด ถ้าถูกต้องผมจะให้รับรอง ตามท่ีปลัดน าเรียนเอาไว้ 
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ระเบียบวำระท่ี  3     เรื่อง กระทู้ถำม 
                      -ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี  4     เรื่อง เพื่อพิจำรณำ 
              4.1 ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง สายทาง นม. ๐๒๒              
 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามล าจักราช-อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ช่วง กม.ที่                    
 0+245 ถึง กม. ที่ 0+615 
ประธานสภาฯ            เรื่องเพ่ือพิจารณาเอกสารได้ส่งให้ท่านแล้วไปพร้อมกับหนังสือเชิญแล้วครับ สะพาน

อยู่ตรงส่วนไหน ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครบั 
นายชวัลกร     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ครับ กระผมนายชวัลกร  ดอกควร  นาย
 ช่างโยธาช านาญงาน ตัวแทนจากทางหลวงชนบทนครราชสีมา สะพานนี้อยู่ตรงบ้าน
 บุกับบ้านดอนประดู่ ในเขต อบต.หนองระเวียงอยู่ตรงบ้านดอนประดู่คือ เป็น
 งบประมาณปี ๒๕๖๖ ครับ ทางหลวงชนบทเรายังไม่เคยขออนุญาตป่าไม้มาก่อนเลย
 ในเส้นทางนครราชสีมา คราวนี้ทางป่าไม้ ตามมติ  วันที่  ๒๓ มิถุนายน เขาให้  
                          เราขออนุญาตท าเป็นการย้อนหลังในเส้นทางหลวงชนบท ทุกเส้นทาง ตอนนี้ผมท า
 ๒  โครงการ คือท าทุกเส้นทางที่อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาครับ  และจะท า
 เส้นทางที่จะด าเนินการก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๖ เพ่ือขอกันไว้ก่อนเพราะถนนทุกเส้น
 ต้องใช้ระยะเวลานานมาก ๒ - ๓ ปี ถึงจะได้รับอนุญาต เพราะว่าถนนทุกเส้นต้อง
 ของกรมป่าไม้ ถ้าเกิน ๒๐ ไร่ขึ้นไป ขอความเห็นชอบจากรองผู้ว่าฯ แต่ถ้าเราจะ
 ด าเนินการไม่เกิน ๒๐ ไร่ ให้ความเห็นชอบจากสภา อบต. จากนั้นด าเนินการยื่นกรม
 ป่าไม้ได้เลย ผมจึงขอของปี ๒๕๖๖ ไม่เกิน ๒๐ ไร่ได้ เพราะบันทึกการก่อสร้างแต่ละ
 ครั้งไม่เกิน ๒๐ไร่ จึงขอความเห็นชอบสภา อบต เพราะจะไปยื่นด าเนินการ
 ประกอบการขออนุญาตต่อไป  กราบเรียนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ  
 ประธานสภาฯ           ครับขอบคุณครับเจ้าหน้าที่ครับ เรื่องพิจารณานี้ต้องขอมติความเห็นชอบจากสมาชิก

สภาฯยกมือได้เสนอตามขั้นตอนครับเอกสารได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ การ
ด าเนินงานจะได้ทางหลวงชนบท ถนนเส้นไหนเราไม่ดีเราสัญจรไปมาไม่สะดวกจะได้
สะดวกขึ้นตามที่ ตัวแทนทางหลวงชนบทได้น าเรียน ปี ๒๕๖๖ จะด าเนินการถนน
เส้นนี้ มีสมาชิกท่านใดฯเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ พิจารณาแล้วครับถ้า ผมจะขอมติ
ที่ประชุม ใครเห็นชอบ ให้ด าเนินโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง สายทาง 
นม. 022 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามล าจักราช-อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ช่วง 
กม.ที่ 0+245 ถึง กม. ที่ 0+615 โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ      ๑๕  เสียง  
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง   ๓  เสียง  
 สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม   ๑๘  คน                     
 ๔.2 ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการขุดลอกล าจักราช (คลองปากอ่าว) บริเวณบ้าน                                                      
                      หนองโสน หมู่ที่ 11    
ประธานสภาฯ       ขอความเห็นชอบด าเนินการขุดลอกขุดลอกล าจักราช (คลองปากอ่าว) บริเวณบ้าน                                                      

หนองโสน หมู่ที่  11 ก็ตัวแทนของโรงงานได้มาร่วมประชุมกับเราด้วย ขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการนี้เชิญครับ 
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นายปาริวรรต  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และท่านนายกฯ ผมนายปาริวรรต พงษ์นิยะกูล 

 วิศวกรสิ่งแวดล้อม และนายสุเชษฐ์ สู้ณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต เป็นตัวแทนบริษัท
 อุตสาหกรรมโคราช จ ากัด ขอชี้แจงการด าเนินการโครงการบริเวณบ้านหนองโสน 
 หมู่ที่ ๑๑ เนื่องจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว มีน้ าเสียรั่วไหลออกบริเวณภายนอก
 โรงงาน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้ด าเนินการ  ๒ เรื่อง  
 เรื่องแรก คือ ให้ด าเนินการบ าบัดน้ าเสียอย่างเร่งด่วน โดยทางโรงงานมีการ
 ด าเนินการสูบน้ าเสีย และบ าบัดเสร็จสิ้นไปเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เรื่องที่สอง
 เมื่อบ าบัดแล้วต้องมีการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ  โดยการขุดลอกตะกอนโรงงานได้
 ตรวจเช็คตะกอนที่อยู่ตรงบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เป็น
 ตะกอนของเสียอันตราย โดยมีโครงการขุดลอกคลองปากอ่าวขึ้นครับ ซึ่งก็ได้ท า
 ประชาคมหมู่ บ้ านหนองโสนหมู่ ที่ ๑๑  เรียบร้อยแล้ ว ผลการประชุมก็คื อ     
 ชาวบ้านเห็นด้วยจะได้มีพ้ืนที่เก็บน้ าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากล าคลองนี้อยู่ในการรับผิดชอบ
 ของกรมเจ้าท่าต้องขออนุญาตที่กรมเจ้าท่า โรงงานได้เข้าไปขอที่กรมเจ้าท่าแล้ว 
 ผลก็คือบริษัทเอกชนไม่สามารถขออนุญาตได้ ต้องให้ อบต.หนองระเวียง เป็นผู้
 ด าเนินโครงการขอจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งโรงงานการออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ข้อชี้แจงในที่
ประชุมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 ประธานสภาฯ         ครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ีได้ดูแลรับผิดชอบงานนี้นะครับ เป็นโครงการขุดลอก ท่าน
ไหนมีที่ดินใกล้ๆ จะได้สูบน้ าใกล้ๆ ที่ขุดลอกคลองปากอ่าว เราต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่จะถูกต้อง คือ อยู่ ในส่วนรับผิดชอบของท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ ตัวแทน
คณะกรรมการต่างๆ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นี้มาพิจารณาร่วมกัน
นะครับ เมื่อสมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบเสร็จแล้วต้องไป ที่กรมเจ้าท่าอีก นี่คือ
ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือ ข้อเสนอแนะไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม   

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านเห็นชอบให้ด าเนินโครงการขุดลอกล าจักราช (คลองปากอ่าว) 
 บริเวณบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 โปรดยกมือครับ (ยกมือ ๑๕ คน) 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ      ๑๕  เสียง  
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง   ๓  เสียง  
 สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม   ๑๘  คน 
ประธานสภาฯ เชิญครับ เชิญท่านบุญเสริมครับ 
นายบุญเสริม   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผมขออนุญาตที่ประชุมผมนายบุญเสริม กวดกระโทก สมาชิก อบต. หมู่ที่  14 
อาจจะยังไม่ถึงเรื่องอ่ืน ๆ ผมจะเอ่ยถึงหมู่ ๑๔ เป็นต้นไป โรงงานน้ าตาลไม่ทราบ
แผนกไหนมาปิดท่อระบายน้ าซ่ึงจะมีพ้ืนที่รับน้ าตั้งแต่หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที ่๑๓ ครับ 
เรื่องนี้ขอเรียนถาม หมู่ที่ ๑๔ ไปหมู่ที่ ๑๑ น้ าจะเข้าทางที่โรงงานขุดลอกไว้ แต่น้ ามา
จริง ๆ ถึงเวลาเขาปิดนะครับ ขออนุญาตฝากเจ้าหน้าที่โรงงาน ช่วยดูหน้าน้ าให้หน่อย
ครับ เมื่อถึงเวลามาปิด คนอ่ืนเดือดร้อน น้ าท่วมขา้วปีที่แล้ว มี เสี ยหายครับ ไม่ ใช่
เฉพาะหมู่ที ่๑๔ มีหลายหมู่บ้านครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ            ครับขอบคุณครับ ท่านเอาประสบการณ์มาพูดกัน ขอให้เจ้าหน้าที่โรงงานช่วยกันดูแล
  นะครับ 
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นายสุเชษฐ์  ครับกระผมนายสุเชษฐ์ สู้ณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต กระผมในนามตัวแทนโรงงาน ก็จะ
 รับเรื่องนี้ไปด าเนินการตามทิศทางการระบายน้ า ปีหน้าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้
 เกิดข้ึนครับ 
ประธานสภาฯ  ตามที่สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔ ได้รับผลกระทบและได้เสนอให้ตัวแทนบริษัทรับทราบ

มีใครจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมตัวแทน
 ภาคประชาชน โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย บริษัท อุตสาหกรรมโคราชจ ากัดครับ  
  ตามเอกสารที่แจกไป รายชื่อองค์ประกอบเดิม รายชื่อองค์ประกอบใหม่ ขอความ

เห็นชอบครับ  
                           องค์ประกอบของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ
 โรงงานผลิตน้ าตาลทราย บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจ ากัด  
                           รายชื่อองค์ประกอบเดิม  
                           ๑ .อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
                           ๒. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
 หรือแทน 
                           ๓. สาธารณสุขอ าเภอพิมาย 
                           ๔. เกษตรอ าเภอพิมาย 
                           ๕. ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอ าเภอพิมาย 
                           ๖. ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอ าเภอพิมาย 
 ๗. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
                           ๘. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองระเวียง 
                           ๙. ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔ 
                           ๑๐. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ต าบลหนองระเวียงอ าเภอพิมาย 
 ๑๑. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ ต าบลหนองระเวียงอ าเภอพิมาย 
                           ๑๒ .ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ ต าบลหนองระเวียงอ าเภอพิมาย 
                           ๑๓. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ต าบลหนอง เวียงอ าเภอพิมาย 
                           ๑๔. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่ ๑๒ อ าเภอพิมาย 
                           ๑๕. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่ ๑๑  อ าเภอพิมาย 
                           ๑๖. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่ ๒ อ าเภอพิมาย 
                           ๑๗. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่ ๒๐ อ าเภอพิมาย 
                           ๑๘. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง หมู่ที่ ๑๔ อ าเภอพิมาย 
                           ๑๙. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่ ๑๔ อ าเภอพิมาย 
                           ๒๐. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงอ าเภอพิมาย 
                          ๒๑. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงอ าเภอพิมาย 
                           ๒๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงคนที่ ๑อ าเภอพิมาย 
                          ๒๓. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงคนที่ ๒ อ าเภอพิมาย 
                           ๒๔. ก านันต าบลหนองระเวียงอ าเภอพิมาย 
                           ๒๕. ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจ ากัด 
                           ๒๖. หัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์ชีวภาพ บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจ ากัด 
                       ๒๗. วิศวกรสิ่งแวดล้อมเอทานอล-ไบโอก๊าซ บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจ ากัด 
                           ๒๘. หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
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                           ๒๙. นายศรนรินทร์ ยศรุ่งเรือง วิศวกรช านาญการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
                       นครราชสีมา   
                       ๓๐. นายจีระศักดิ์ สิงหท์อง วิศวกรสิ่งแวดล้อมโรงงานน้ าตาลและไฟฟ้าชีวมวล 
 บริษัท อุตสาหกรรมโคราชจ ากัด         
                       แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการ  
                      ล าดับที่ ๒๖ หัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์ชีวภาพ บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจ ากัด  
                        แก้ไขเป็น รองผู้จัดการฝ่ายผลิตด้านงานผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการผลิต บริษัท
   อุตสาหกรรมโคราชจ ากัด  
                           ล าดับที่ ๒๗ วิศวกรสิ่งแวดล้อมเอทานอล-ไบโอก๊าซ บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจ ากัด   
                           แก้ไขเป็น วิศวกรสิ่งแวดล้อมคนที่ ๑ บริษัท อุตสาหกรรมโคราชจ ากัด  
                           ล าดับที่ ๒๙ นายศรนรินทร์ ยศรุ่งเรือง วิศวกรช านาญการส านักงานอุตสาหกรรม  
                  จังหวัดนครราชสีมา       
                           แก้ไขเป็น วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับ         
 มอบหมายจากอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  
 ล าดับที่ ๓๐ นายจีระศักดิ์ สิงห์ทอง วิศวกรสิ่งแวดล้อมโรงงานน้ าตาลและไฟฟ้าชีวมวล
 บริษัท อุตสาหกรรมโคราชจ ากัด                              
                     แก้ไขเป็น วิศวกรสิ่งแวดล้อมคนที่ ๒ บริษัท อุตสาหกรรมโคราชจ ากัด ยกเลิกรายชื่อ
 คณะกรรมการ 
                           ล าดับ ๑๔ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง หมู่ที ่๑๔ อ าเภอพิมาย  
                           เนื่องจาก ปัจจุบันมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงหมู่บ้านละหนึ่งท่าน 
                           เพ่ิมรายชื่อคณะกรรมการ  
 ๑. คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานหรือผู้แทน   
                     ๒. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงหมู่ที่  ๑๖ อ าเภอพิมาย (แทนสมาชิก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง หมู่ที่ ๑๔ อ าเภอพิมาย) 
                      ๓. ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพและมาตรฐาน บริษัท อุตสาหกรรมโคราชจ ากัด  
                          สรุปองค์ประกอบรายชื่อใหม่ 
                     ๑. อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
                    ๒. คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานหรือผู้แทน 
                           ๓. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
 หรือผู้แทน 
                           ๔. สาธารณสุขอ าเภอพิมาย 
                           ๕. เกษตรอ าเภอพิมาย 
                           ๖. ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอ าเภอพิมาย 
                           ๗. ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอ าเภอพิมาย 
                           ๘. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองละเหวี่ยง 
                           ๙. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองระเวียง 
                          ๑๐. ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔ 
                          ๑๑. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ต าบลหนองระเวียงอ าเภอพิมาย 
                          ๑๒. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ ต าบลหนองระเวียงอ าเภอพิมาย 
                          ๑๓. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ ต าบลหนองระเวียงอ าเภอพิมาย 
                          ๑๔. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ต าบลหนอง เวียงอ าเภอพิมาย 
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                          ๑๕. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่ ๑๒ อ าเภอพิมาย 
                          ๑๖. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่๑๑  อ าเภอพิมาย 
                          ๑๗. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่ ๒ อ าเภอพิมาย 
                          ๑๘. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่ ๒๐ อ าเภอพิมาย 
                          ๑๙. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง หมู่ที่ ๑๔ อ าเภอพิมาย 
                          ๒๐. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่ ๑๖ อ าเภอพิมาย 
                          ๒๑. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงอ าเภอพิมาย 
                          ๒๒. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงอ าเภอพิมาย 
                          ๒๓. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงคนที่ ๑ อ าเภอพิมาย 
                          ๒๔. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงคนที่ ๒ อ าเภอพิมาย 
                          ๒๕. ก านันต าบลหนองระเวียงอ าเภอพิมาย 
                          ๒๖. ผู้จัดการฝ่ายผลิตบริษัทอุตสาหกรรมโคราชจ ากัด 
                          ๒๗. รองผู้จัดการฝ่ายผลิตด้านงานผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการผลิตบริษัทอุตสาหกรรม 
                           โคราช จ ากัด 
                          ๒๘. วิศวกรสิ่งแวดล้อมคนที่ ๑ บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจ ากัด 
                         ๒๙. หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
                         ๓๐. วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับมอบหมาย  
                     จากอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
                         ๓๑. ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพและมาตรฐานบริษัทอุตสาหกรรมโคราชจ ากัด 
                         ๓๒. วิศวกรสิ่งแวดล้อมคนที่ ๒ บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจ ากัด 
ประธานสภาฯ         ครับมีใครจะเสนอเพ่ิมหรือไมค่รบั ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
ประธานสภาฯ ใครเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
 ตัวแทนภาคประชาชน โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย บริษัท อุตสาหกรรมโคราช
 จ ากัด  ตามโครงสร้างที่เสนอมานี้ โปรดยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๕  เสียง  
 ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
 งดออกเสียง  ๓  เสียง 
  สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม   ๑๘  คน 
                          4.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมตัวแทนภาคประชาชน  
                      โครงการไฟฟ้าชีวมวล โครงการ 3 (SPP Hybird Firm) บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จ ากัด     
ประธานสภาฯ        เอกสารแจกให้ท่านแล้ว มีท่านใดมีข้อเสนอแนะ  เชิญท่านประภากรครับ 
นายประภากร   ขออนุญาตและกราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
 ท่านครับ ผมนายประภากร อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 บ้านโจด เรื่องมีรายชื่อ  
                          ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่โรงงานได้พูดคุยท าความเข้าใจกับ  
                          สภาฯ เราสักนิดเพ่ิมเติมครับขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ         ครับขอบคุณครับท่านสมาชิกมีข้อสงสัยขอให้เจ้าหน้าที่ได้น าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม

โครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
นายปาริวรรต  เรียนท่ านประธานสภาฯ จากที่ โรงงานได้ เข้ ามาประชุมใน เรื่องขอแต่ งตั้ ง  

คณะกรรมการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมมีทั้งหมด ๒ชุด ชุดแรกโครงการโรงงานผลิตน้ าตาล
ทราย ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการชุดเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
แต่งตั้งเมื่อปี ๒๕๖๑ ด ารงต าแหน่ง วาระ ๔ ปี ซึ่งจะหมดวาระในปี ๒๕๖๕ ในเดือน
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กันยายน ๒๕๖๕ จึงขอรายชื่อที่จะเสนอส่งเข้าส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เ พ่ื อ
แต่งตั้งอีกรอบหนึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ าตาลทรายส่วนโครงการที่สองเป็นโครงการ
ไฟฟ้าชีวมวล 3 (SPP Hybird Firm) เรื่องนี้ยังไม่มี คณะกรรมการที่มาจากค าสั่งจาก
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่ งถ้าโรงงานเสนอเป็นรายชื่อ
คณะกรรมการให้เหมือนกับชุดแรกก็จะมีตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนภาค
ข้าราชการ ตัวแทนของโรงงานเอกชนครับ เป็นสมาชิกรายชื่อเดียวกันทั้งสองชุด ซึ่ง
จะได้น าเสนอจังหวัดเพ่ือประกาศแต่งตั้งอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ         ครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับ ทั้งสองโครงการนี้เป็นโครงการที่มีกรรมการชุด
เดียวกัน ไฟฟ้าชีวมวลกับโครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย มีผลกระทบทั้งสอง
โครงการ มีใครจะเสนอขออะไรอีกไหมครับ เราต้องน ารายชื่อ มีมติจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองระเวียง แล้วเสนอให้จังหวัดตามขั้นตอนเพ่ือความถูกต้อง ท า
อะไรทุกวันนี้ก็ต้องถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ครับ เชิญทา่นมนตรีครับ                   

นายมนตรี    ขออนุญาตและกราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
 ครับ ผมนายมนตรี เด่นดวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1๗ บ้านหนองกุฏิงามครับ เรื่อง 
                          คณะกรรมการผมอยากเสนอเพ่ิมคณะกรรมการ ซึ่ งก็มีผลกระทบเช่นกัน  
                          ผลกระทบจากทางน้ า อยากขอเสนอเพ่ิมหมูท่ี่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๗ ครับ 
ประธานสภาฯ        ครับ ขอบคุณครับ ท่านมาดูรายชื่อกรรมการท่านอยากเสนอเพ่ิมใช่ไหมครับ ว่าให้มี

นายมนตรี เด่นดวง หมู่ที่ ๑๗ นางสาว มัทนา อ่ิมเพ็ง หมู่ที่ ๑๐ นายชูชาติ เทือก
พุทรา หมู่ที่ ๙  อยากให้ครบเลยนะครับ อย่างที่ท่านมนตรีเสนอหมู่ที่ ๑๐ น้ าไหลไป
หมู่ที่ ๑๐ บ่อยครับใช่ไหมครับ ขอเชิญตัวแทนโรงงานครับ 

นายสุเชษฐ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามแล้วระเบียบตัว EIA จะมี ๓ ด้าน คือ ข้าราชการ  
  ส่วนโรงงานเองก็ไม่ได้ก าหนดว่าจะมีกี่คนเท่าไหร่ทางสมาชิกจะเสนอให้เพ่ิมชื่อ ได้
  ครบั ขอบคุณครับ 
                          องค์ประกอบของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตัวแทนภาค 
  ประชาชน โครงการไฟฟ้าชีวมวล โครงการ 3 (SPP Hybird Firm) บริษัท อุตสาหกรรม
  โคราช จ ากัด    
                          รายชื่อองค์ประกอบรายชื่อใหม่ 
                          ๑. อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
                          ๒. คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานหรือผู้แทน 
                          ๓. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
 หรือผู้แทน 
                          ๔. สาธารณสุขอ าเภอพิมาย 
                          ๕. เกษตรอ าเภอพิมาย 
                          ๖. ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอ าเภอพิมาย 
                          ๗. ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอ าเภอพิมาย 
                          ๘. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองละเหวี่ยง 
                          ๙. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองระเวียง 
                         ๑๐. ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔ 
                        ๑๑. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ต าบลหนองระเวียงอ าเภอพิมาย 
                         ๑๒. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ ต าบลหนองระเวียงอ าเภอพิมาย 
                         ๑๓. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ ต าบลหนองระเวียงอ าเภอพิมาย 
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                         ๑๔. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ต าบลหนอง เวียงอ าเภอพิมาย 
                         ๑๕. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่ ๑๒ อ าเภอพิมาย 
                         ๑๖. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่๑๑  อ าเภอพิมาย 
                         ๑๗. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่ ๒ อ าเภอพิมาย 
                         ๑๘. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่ ๒๐ อ าเภอพิมาย 
                         ๑๙. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง หมู่ที่ ๑๔ อ าเภอพิมาย 
                         ๒๐. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่ ๑๖ อ าเภอพิมาย 
                         ๒๑. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย 
                         ๒๒. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย 
                         ๒๓. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงคนที่ ๑ อ าเภอพิมาย 
                        ๒๔. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงคนที่ ๒ อ าเภอพิมาย 
                         ๒๕. ก านันต าบลหนองระเวียงอ าเภอพิมาย 
                         ๒๖. ผู้จัดการฝ่ายผลิตบริษัทอุตสาหกรรมโคราชจ ากัด 
                         ๒๗. รองผู้จัดการฝ่ายผลิตด้านงานผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการผลิตบริษัทอุตสาหกรรม 
                  โคราชจ ากัด 
                         ๒๘. วิศวกรสิ่งแวดล้อมคนที่ ๑ บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจ ากัด 
                         ๒๙. หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
                         ๓๐. วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับ
 มอบหมายจากอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
                         ๓๑. ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพและมาตรฐานบริษัทอุตสาหกรรมโคราชจ ากัด 
                         ๓๒. วิศวกรสิ่งแวดล้อมคนที่ ๒ บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจ ากัด 
                         เพ่ิมรายชื่อคณะกรรมการ 
                         ๑. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่ ๙ อ าเภอพิมาย 
                         ๒. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่ ๑๐ อ าเภอพิมาย 
                         ๓. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงหมู่ที่ ๑๗ อ าเภอพิมาย 
ประธานสภาฯ       มีใครเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ โรงงานจะด าเนินการส่งรายชื่อคณะกรรมการให้
 จังหวัด ผมจะขอมติที่ประชุม ใครเห็นชอบตามที่เสนอให้มีรายชื่อครบทุกหมู่เป็น
 คณะกรรมการ โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๕  เสียง  
 ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
 งดออกเสียง  ๓  เสียง 
  สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม   ๑๘  คน 
ประธานสภาฯ  ครับ มีใครมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนของโรงงานอีกไหมครับ ตามที่ท่านสมาชิก
 หมู่ที่  ๑๔ ได้ขอร้องขอฝากด้วยครับ เราร่วมกันแก้ไขจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมี 
                         ความสุข มีใครจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะไปวาระท่ีที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
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ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง อ่ืน ๆ    
ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติครับ เชิญท่านบุญเสริมครับ 
นายบุญเสริม  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                 

ผมขออนุญาตที่ประชุมผมนายบุญเสริม กรวดกระโทก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 ขอ  
อนุญาตในวาระอ่ืน ๆ พอดีมีเจ้าหน้าที่โรงงานเข้ามาร่วมประชุมด้วย ในส่วนของ
ชาวบ้านหมู่ที่ ๑๔ ใน การประชุมครั้งก่อน ท่านประธานสภาฯ ได้รับเรื่องที่ผมเคย
ถาม ซึ่งตอนนี้โรงงานปิดหีบแล้วก็ไม่เป็นไร เรื่องใหม่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบเลยครับ
ในเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน ผมขอบอกผ่านเจ้าหน้าที่ของโรงงานไปเลยครับ 
คือ เส้นทางวิ่งรถน้ าซ่า วิ่งปุ๋ย ได้รับความเดือดร้อนมากสุดก็หมู่ที่ ๑๔ ด้วยความที่
เขาอยากได้คิวเช้ามืดเขาก็มาจอด ตอนเย็นก็มารอคิวใหม่จอดกันหลายคันมากครับ 
จอดไม่เป็นระเบียบถนนก็ช ารุดอยากให้ตัวแทนบริษัท อุตสาหกรรมโคราชจ ากัด ได้
มองสักนิดนะครับ ความเดือดร้อนเกิดจากการสัญจรของโรงงานให้มาดูมาท าขอบ
ทางให้ด้วย ทางจะได้กว้าง และด้านแสงสว่างผมก็อยากให้ บริษัท อุตสาหกรรม
โคราช จ ากดั ได้ช่วยอาจจะเป็นแผงโซล่าเซลล์ตรงป้อมยาม  อยากให้มีแสงสว่างสัก 
๔๐๐ เมตร คือช่วงที่โรงงานเปิดหีบอ้อย ช่วงเวลา ๐๕.๓๐ น. พนักงานขับรถไป
ท างานมืดมากเกรงว่าจะเกิดอันตรายขอแจ้งตัวเเทน หรือเจ้าหน้าที่ของโรงงาน ได้รับ
เรื่องไปและช่วยแก้ไขให้ด้วยครับและอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องขยะ ตอนนี้ได้ถมหายไป
หมดแล้ว แต่ถ้าโรงงานเปิดหีบปีหน้าผมก็อยาก ให้ตรงลานจอดรถอีแต๋น ลานที่ติด
กับหมู่ ๑๔ นะครับอยากให้เน้นเรื่องความสะอาด นะครับเพราะปีที่ผ่านมามีขยะเต็ม
ไปหมด ครั้งที่แล้วผมไดแ้จ้งท่านรองประธานสภาฯ ไปแล้ว ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ     ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔ เราเป็นตัวแทนที่ดีของสมาชิกสภาฯ ของ
ประชาชนตัวแทนโรงงาน รับเรื่องเอาไว้เลยนะครับฝากข้อมูลต่างๆ ตรงนี้  เพ่ือ
วางแผนเอาไว้ปีหน้าครับ 

นายปาริวรรต    ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔ ส าหรับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างก็จะน าเรื่อง
 เสนอผู้บริหาร ส่วนเรื่องขยะจะจัดให้มีถังขยะแยกให้ครับ ขอบคุณครับ 
นายสุเชษฐ์      ครับ เรื่องโครงการแสงสว่างตอนนี้เราได้ด าเนินการไปแล้วบางส่วน หมู่ที่ ๒๐ ตรงที่
 จะเข้าหมู่บ้านติดโซล่าเซลล์ ส่วนหมู่ ๑๔ ที่เสนอมาผมจะด าเนินโครงการให้ครับ
 ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ     ขอขอบคุณโรงงานผู้รับผิดชอบซึ่ง หมู่ที่ ๑๔ ได้เสนอขอไฟโซล่าเซลล์ โรงงานไปท า

 ให้ทางฝั่งของหมู่ที่ ๒๐ ไปแล้ว และที่สมาชิกสภาฯ เคยน าเรียนเรื่องรถน้ าซ่ามีทั้งรถ
พ่วง รถเดียวจอดเต็มพอสมควร ส่วนเรื่องขยะที่ท่านฝาก ท่านรองประธานสภาฯ ไป
ดูแล และยังอีกเรื่องหนึ่งผมสอบถามไปเรื่องรถแข่งครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

 นายกฯ         เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายภาษิต  แสนเจ๊ก  
นายก อบต.หนองระเวียง ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔ ได้น าเรียนไว้ในการ
ประชุมครั้งที่แล้วนั้น ในฐานะที่ผมเป็นผู้น าองค์กรได้ด าเนินการทุกเรื่องที่ท่านแจ้งมา
ซึ่งบางเรื่องต้องใช้เวลา แม้กระทั่งเรื่องโครงการแข่งรถก็ได้สั่งปิดเรียบร้อยแล้ว 
หลังจากที่ท่านแจ้ง ผมได้ประสานไปแล้ว ต่อไปคงจะไม่มีเข้ามาขับรถแข่งแล้ว  
ทั้ง ๓-๔ เรื่องที่ท่านถาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะบอกกล่าวเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดตั้ง
ถังขยะและเรื่องรถแข่งก็พูดคุยกับท่านผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วครับ เพราะว่ายังไงเราก็
ต้องประสานเรื่องไปยังท่านผู้ใหญ่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบด้วยครับในหมู่บ้านจะ
ด าเนินการแบบไหนตอนนี้ก็ได้มีส่วนของการด าเนินการปรับปรุงแบบไหนประสานไป
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ยั งผู้ ใหญ่ ให้ ดู แล อีกที หนึ่ ง  ต ามที่ ท่ าน แจ้ งมาไม่ ได้ ป ล่ อยปะละเลย ครับ  
ผมเห็นเป็นความจ าเป็นทั้งนั้น ให้พ่ีน้องชุมชนไม่เกิดผลกระทบ เรื่องนี้ท่านพอจะ
ทราบว่าเราไม่ได้นิ่งเฉย เรื่องนี้น าเรียนให้ทราบเพราะบางเรื่องต้องใช้เวลา บางเรื่อง
ท าได้เลย เรื่องขยะทั้งขยะในตลาดมีเยอะมากบางครั้งใส่ถุงด าก็โยนทิ้งข้างทางไปเลย 
ก็มีนะครับเห็นบ่อยครั้ง เราก็คงต้องช่วยกันดูแลใครมีพฤติกรรมแบบนี้ ซึ่งที่ป่าไม้หมู ่
ที่ ๒ ได้ไปแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ก็ยังมีการย้ายไปทิ้งที่ใหม่ลงไปทิ้งข้างล่าง เรื่องนี้เราก็
ต้องช่วยกันดูแล เราจะด าเนินการอย่างไรเราแก้ไขตรงไหนปลายเหตุ เราอาจจะต้อง
มีกล้องติดไหม ช่วยกันดูแลกันในส่วนตรงนี้ครับ ผมขออนุญาตชี้แจงในเบื้องต้นครับ
อีกเรื่องที่จะแจ้งให้สมาชิกในหมู่บ้านทราบในส่วนของงบโครงการพัฒนาที่อยู่ในแผน
ด าเนินงานในปี ๒๕๖๕ หรือในส่วนของเงินสะสมต่าง ๆ เหล่านี้ที่มีโครงการแล้ว 
 ขอมติในส่วนของเรื่องการด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาดูในส่วนของหมู่บ้าน 
 โดยไม่ให้เสียเวลาเสียประโยชน์ของชุมชนเราก็เป็นห่วงเรื่องของการพัฒนา ได้เชิญ  
หัวหน้าส านักปลัดซึ่งรักษาราชการแทน ผอ. กองช่าง โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

  ทั้งหมดมี ๑๖ โครงการหลายท่านคงจะทราบว่าแต่ละหมู่บ้านมีโครงการอะไรบ้าง 
 ขอชี้แจงเบื้องต้น ไม่ทราบว่าหัวหน้าส านักปลัดมีเอกสารไหมครับ 
ประธานสภาฯ ชอบคุณท่านนายกฯ เชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
นายวสวัตติ์  ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

โครงการตามข้อบัญญัติที่ได้ขออนุมัติงบประมาณไปแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการ
ก าหนดราคากลางครับ ส่วนเรื่องเงินจ่ายขาดเงินสะสม ท่านนายกฯว่าก าลังดูแผน
 โครงการไหนเหมาะสมและจ าเป็นเร่งด่วนครับ น าเรียนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

 ประธานสภาฯ      ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 นายกฯ            นายวสวัตติ์ อ้วนโพธิ์กลาง ในฐานะท่ีดูแลในส่วนนี้ ซ่ึงได้น าเรียนเบื้องต้นไปแล้ว ผมก็

 แจ้งท่านปลัดฯ ในเรื่องงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมและในส่วนของโครงการจะ
ดูก่อนว่าโครงการไหนเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ส่วนรวม ระเบียบมี
อยู่แล้วนะครับว่าการจ่ายขาดเงินสะสมเราจะใช้ให้เหมาะสมอย่างไร เรื่องนี้ต้อง
ดูก่ อนบางเรื่องบางโครงการก็ ได้ ด า เนิ นการแล้ ว ซึ่ งจะได้ มาบอกกล่ าว ให้ 
สมาชิกสภาฯ ทราบอีกครั้ง เบื้องต้นก็น าเรียนในเรื่องการพิจารณาโครงการและดู
ข้อบัญญัติที่ จะด าเนินการ เรื่องเงินสะสมจ่ายขาด คือต้องมาพิจารณาและ
ปรึกษาหารือ ท่านสมาชิกสภาฯ อีกครั้งหนึ่งครับ  และมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งให้ท่าน
สมาชิกได้ทราบเกีย่วกับกิจกรรมที่ผ่านมานั่นก็คือท้องถิ่นสัมพันธ์ เป็น กิจกรรมงาน
กีฬาที่ให้เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาฯ ได้มีกิจกรรมร่วมกันทุกปี เพ่ือที่จะสานสัมพันธ์
ท้องถิ่น รวมไปถึ งฝ่ ายปกครองท้ องที่ ด้ วย  ซึ่ งที่ ผ่ านมาก็ เป็ น ความร่วมมือ 
 ที่ประสบผลส าเร็จไม่ว่าจะเป็นฝ่ายท้องที่และท้องถิ่นของเราเองนะครับ ทุกท่านได้
ให้ความส าคัญ กิจกรรมเริ่มในวันที่ ๓๐ เมษายน ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่
ผ่านมา โดยมี อบต. นิคมสร้างตนเอง เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ปีหน้าก็จะเป็นของ
ต าบลสัมฤทธิ์ ในส่วนของเรานั้นจะเป็นปีไหนผมก็จะได้ประสานกับทางท้องถิ่นอีก
ครั้งหนึ่งครับ เพื่อว่าจะได้มีการเตรียมการเป็นเจ้าภาพ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน
จะเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของเราก็อยากให้ ทุกคนให้ความส าคัญในเรื่องการเข้าร่วม
กิจกรรมในส่วนของสมาชิกเราเองนั้น ก็น่าจะเข้าร่วมเกือบทุกคน ในส่วนของการ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ๘๐-๙๐ เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ขอดูข้อมูลอีกครั้งว่าเป็น
อย่างไร ใครบ้างที่ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ ส่วนเรื่องของรางวัล ทุกท่านทราบนะ
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ครับว่าเราได้มาหลายรางวัล ฟุตบอลหญิง ๗ คน เปตองหญิง ขบวนพาเหรดที่ ๓ 
กีฬาเบ็ดเตล็ด และการจองโต๊ะ เราได้รางวัล ๕ อย่าง ซึ่งได้ถ้วยมา ๔ ถ้วย ผมอยู่บน
เวทีได้มองลงไปก็เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียวกัน เรื่องของค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 
 ๘๐,๐๐๐ บาท เรื่องนี้กล่าวให้ได้รับทราบ เราประสบผลส าเร็จนะครับในเรื่องของ
กิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จากสถานการณ์โควิด ๑๙ ก็ได้มีการเลื่อนกิจกรรมกัน 
จนแน่ชัดว่าสามารถจัดได้ ซึ่งเราก็ได้มีเวลาเตรียมตัวค่อยข้างน้อยแต่ก็ถือว่าประสบ
ความส าเร็จครับ 

ประธานสภาฯ        ครับ ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 
ปลัดฯ              เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดิฉันนางสาว

สุชาดา  สมส่วนจิต  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ท่านนายกฯ ได้น า
เรียนในเรื่องกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ก็ขอน าเรียนในที่ประชุมว่าที่จริงแล้วงานกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ก็เป็นส่วนงานที่เราจะต้องด าเนินการเข้าร่วมกิจกรรม แต่งานอ่ืนๆ 
 ในแต่ละวันที่เราก็จะต้องด าเนินการด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการ
ชาวบ้านที่มาติดต่อข้าราชการ ต้องกราบขออภัยที่ประชุมนะคะ ท่านประธานสภาฯ 
ท่านฝ่ายบริหาร ในช่วงกิจกรรมงานกีฬาไม่ได้ไปเข้าร่วม แต่สิ่งที่ด าเนินการ คือ  
การสั่งการ การประสานให้เจ้าหน้าที่ไปจัดการในส่วนของการกีฬาทั้งหมดนะคะ  
 และบางส่วนก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ภรรยาท่านนายกฯ ที่เข้าไป จั ด ก า ร ใ น
เรื่องงานกีฬาแทนเจ้าหน้าที่ค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณท่านนะคะและอยากน าเรียนท่าน
นายกฯ บอกว่าทุกท่านไปบางท่านไม่ได้ไปก็น าเรียนตรงนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์
โควิด ๑๙ ด้วย ส่วนเรื่องงานประจ าที่เราด าเนินการกก็ราบขอ อภัยในที่ประชุมนะคะ
ก็อยากจะน าเรียนอย่างนี ้เรื่องของการท างานไม่ใช่เฉพาะงาน ในเรื่องเดียวที่เราต้อง
รับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะงานกีฬา งานอ่ืน ๆ ที่เราต้องด าเนินการในส่วนของ อบต. เอง 
เราก็ต้องด าเนินงานขับเคลื่อนร่วมกันไปนะคะ แต่ส่วนของเรื่องการด าเนินการก็ขอ
น าเรียนว่าได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬา ไม่ว่าจะเรื่องการดูงบประมาณ
ที่เรามีจ ากัด อบต. มีงบประมาณเพียง ๕๐,๐๐๐ บาทเฉพาะการซื้อชุดกีฬาก็ 
๓๐,๐๐๐ บาท แล้ว ต้องน าเรียนในส่วนตรงนี้ถือว่าอาจจะเป็นความโชคดีที่ท่าน
นายกฯ มีหน่วยงานบริษัท อุตสาหกรรมโคราช จ ากัด ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่อง
อาหาร เรื่องเวทีต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ก็ต้องขอบคุณ และที่ผ่านมาในส่วน
ของการท างาน อบต. ในฐานะส่วนราชการ เราท างานแยกจากหน่วยงานเอกชน ก็
ต้องกราบประทานอภัยเนื่องจากท่ีผ่านมาเราไม่ได้ ท างานร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรม
โคราช ทุกอย่างที่บริษัทอุตสาหกรรมโคราชสนับสนุนทั้งในส่วนของงบประมาณ เรื่อง
งานกีฬาก็ต้องกราบขออภัยในส่วนของผู้บริหารเองกรณีหลายเรื่องก็ต้องน าเรียน
อย่างนี้ค่ะว่าในเรื่องของการท างานของ อบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ หลาย ๆ เรื่อง 
โรงงานไม่สามารถเข้ามาด าเนินการแก้ไขได้เหมือนบริษัทของท่านเอง ขอน าเรียนว่า
เรามีระเบียบมีกฎหมาย แม้กระทั่งเรื่องการขออนุญาตขุดลอกซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้มี
นายกฯ เป็นคนของโรงงานน้ าตาลโดยเฉพาะทุกเรื่องเราต้องท าหนังสือผ่าน แต่
ปัจจุบันนี้ต้องขออนุญาตที่ประชุมว่าปัจจุบันได้นายกเป็นคนของโรงงานน้ าตาลเราจะ
เห็นได้ว่ามีการมารื้อฝ้าเพดานโดยไม่แจ้งใครเลยต้องขออนุญาตที่ประชุมได้รับทราบ
ว่าหลายเรื่องหน่วยงานราชการมีระเบียบ ท่านนายกฯ เป็นนายกที่ เข้ามาเป็น
ผู้บริหาร อบต. แต่ก็ต้องใช้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ขออนุญาต
เพียงเท่านี้ค่ะ 
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ประธานสภาฯ      ขอบคุณท่านปลัดครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ              ครับขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ นะครับ จริงๆแล้วในส่วนที่มีการด าเนินการนะ

ครบั ผมได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ไป ยังโรงงานเพ่ือมาปรับปรุงฝ้าเพดานนั้นก็
หมายความว่าผมได้แจ้งส านักปลัดให้ ดูแล้วฝ้าเพดานมันตกจากระดับ ก็ยังมีการเชิญ
ท่านประชิตไปดูด้วยนะครับก็เห็นไปตามนั้นจริงฝ้ามันห้อยจากระดับลงมาจริง ๆ 
และมีเครื่องปรับอากาศหนึ่งเครื่องที่ไม่เย็น เบื้องต้นก็เลยให้ช่างมาด าเนินการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ แต่ก่อนที่จะด าเนินก็บอกกล่าวเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทาง
หัวหน้าป้องเองก็รับทราบในส่วนตรงนี้หรือว่าใครขึ้นไปก็ได้แจ้งว่าเครื่องปรับอากาศ
ไมเ่ย็นจริงๆ ก็เลยท าหนังสือขอช่างกับบริษัท อุตสาหกรรมโคราช ขออนุญาตมาซ่อม
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเมื่อซ่อมให้เรียบร้อยแล้วฝ้าเพดานซึ่งยังตกอยู่ตรงนี้จะเป็นเช่น
ไรให้เขาเช็คดูให้หน่อย มันมีช่องฝ้าลักษณะที่สามารถขึ้นไปดูด้านบนได้นะครับก่อนที่
จะไปดูก็ต้องเอาเครื่องปรับอากาศออกก่อน ก็เลยให้ทางโรงงานน าเครื่องปรับอากาศ
ออก เพ่ือที่จะส ารวจข้างบนว่าเป็นอย่างไร สรุปแล้วพอไปดูข้างบนนะครับฝ้าข้างบน
ตรงนั้นมันตกจากระดับเกือบหมดครับ ประมาณครึ่งห้องกว่าๆจ าเป็นต้องรื้อฝ้า
เพดาน ซึ่งหลายคนก็เห็นโดยเฉพาะฝ้าบริเวณโต๊ะเลขาฯ สมัย เราเห็นกันอยู่แล้วว่า
ถ้าปล่อยทิ้งไว้คือมันจะหลุดออกมาเรื่อยๆ เมื่อดูแล้วว่าไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะเมื่อรื้อ
ออกมาช่างบอกว่าท าไมถึงอยู่กันได้เพราะฝ้าหลุดเกือบหมดแล้ว เรื่องนี้ด้วยความ
ปรารถนาดีครับ และได้มีการบอกกล่าวกับหัวหน้าส านักปลัดเจ้าหน้าที่ที่ไปจัดห้อง
นายกข้างบนให้ดูว่าเป็นอย่างไร ไม่ใช่ว่ามีอ านาจไม่ถามท่านใดเลยได้บอกกล่าว
เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นอย่างไรด าเนินการเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้นอยากท าให้
สวยงามครับ ซึ่งมันเสียจริงก็เลย ด าเนินการ ขอแจ้งและท าความเข้าใจให้ท่านปลัด
ได้รับทราบข้อมูลทราบถึงความเป็นมาเป็นไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ      ครับขอขอบคุณท่านนายกฯ ด้วยความปรารถนาดีอยากจะให้ ดีเหมือนบ้านของ 
   ตัวเอง แต่มาติดตรงที่ต้องมีข้ันตอนในส่วนตรงนี้ไม่ใช่บ้านเจ้าของตรงนี้เป็นที่ราชการ
   ต้องท าเป็นขั้นตอน ท่านนายกฯท่านหวังดีแต่กระโดดข้ามขั้นตอนไป เรามาท าความ
   เข้าใจว่าจะดีจะถูกท าต้องครับ ขอเชิญท่านปลัด 
ปลัดฯ              ค่ะ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ในส่วนของการท างานนะคะ ระบบราชการก็ต้อง

น าเรียนอย่างนี้ ปลัดฯ เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในส่วนของการรับผิดชอบงาน
ทัง้หมดแม้ว่าจะเป็นในส่วนเรื่องงานของงานส านักปลัด คือปลัดฯ เป็นหัวหน้าถึงจะมี
 ผอ.กอง ก็ต้องอยู่ ใต้บังคับบัญชาของปลัดฯ ไม่ใช่ท่านนายกไปสั่งเจ้าหน้าที่คนนี้
 ทราบแล้วจบนะคะจริง ๆ ในเรื่องของการด าเนินการซ่อมแซมต่าง ๆ มีระเบียบพัสดุ
 ชัดเจนท่านก็ต้องศึกษาดูก่อนว่าตามที่ท่านจะด าเนินการอะไรอย่างไรมีระเบียบ
ขั้นตอนต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบไม่ใช่ว่าจะเรียกใครมาตรวจสอบก็
ได้ไม่ใช่เรียกช่างมารื้อโดยที่เอกสารอะไรไม่มีนะคะ ขอน าเรียนว่าหากท าหนังสือ
จ ริ ง ๆ ห นั ง สื อ ทุ ก เ รื่ อ ง ต้ อ ง ผ่ า น ป ลั ด แ ต่ ที่ ผ่ า น ม า ท่ า น ไม่ ไ ด้ ท า ก็ 
อยากจะน าเรียนว่าถึงแม้ท่านเองเป็นนายกมีอ านาจก็เป็นอ านาจไปตามกฎหมายที่
ผ่านมาก็คือท่านยังไม่ได้เรียกประชุมเจ้าที่หน้าที่เพ่ือมอบนโยบายการด าเนินการ
อย่าง ชัดเจน ท่านเรียกประชุมเฉพาะนโยบายที่ท่านได้แถลงต่อสภาฯ คือตาม
เอกสารที่ท่านเสนอต่อสภาฯ การด าเนินการเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์วัสดุก่อสร้างมา
ระเบียบกฎหมายที่เขียนไว้โดยเฉพาะระเบียบพัสดุฯขออนุญาตที่ประชุมที่ต้องม เรียน
ผ่านตรงนี้เผอิญท่านนายกไม่เคยเรียกปลัดเข้ามาคุยและไม่ได้สั่งการผ่านปลัดค่ะ ต้อง
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ขออนุญาตที่ประชุมว่าระเบียบในเรื่องพัสดุแต่ละปีมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี
 พัสดุอันไหนดีอันไหนเสื่อมใช้งานไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขก็ต้องมีการรายงานมีการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือเกิดขึ้นจาก
อะไร อาคารส านักงานซึ่งถามว่ามีความเสียหายไหมท าไมที่ผ่านมาอยู่กันได้อย่างไร
 นะคะอยู่กันได้  บางครั้งระเบียบกับงบประมาณเรามันไม่สัมพันธ์กัน พอที่จะ
 ด าเนินการระเบียบไม่ได้เลยห้วงระยะเวลาบ้าง ซึ่งก็ขอท าความเข้าใจผ่านสภาฯ ต้อง
ขอประทานอภัยท่านประธานสภาฯ เรื่องนี้ ท่านนายกท่านไม่ได้เสนอสิ่งที่ท่านท ามี
ทั้ งข้อดีและข้อเสีย ถ้าถามในข้อดีท่านอาจจะมองแง่ดีของท่าน ถ้าท่านเป็น
บริษัท เอกชนก็ ไม่ ได้มีปัญหาอะไร แต่นี่ เป็นส่ วนของราชการ ข้อดีท่ านจะ 
มองว่าท าต้องท าให้ดีแต่ส่วนของราชการอาจจะมองต่างกันโครงสร้างอาคารเองหรือ 
อะไรต่าง ๆ ต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเรามีข้าราชการเพื่อขับเคลื่อน
งานของทางราชการนะคะ ซึ่งไม่ได้มีอ านาจถึงจะเป็นอ านาจท่านการขับเคลื่อนต่างๆ
เป็นเรื่องของระเบียบกฎหมายที่ทางราชการเขาก าหนดไว้ ท่านนายกไม่ได้ว่าสั่งใคร
โดยพลการ ถามใครไม่มีใครบอกว่าท่านด าเนินการเข้ามาอย่างไรหลายท่านแนะน า
อย่างน้อยท่านจะต้องไปตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหนึ่งมาตรวจสอบ ข้ อ เท็ จ จ ริ ง 
แล้วหากใช้งานไม่ได้แบบไหนรับซ่อมเครื่องปรับอากาศเฉพาะให้มันเย็นไม่มีปัญหา
เป็นการซ่อมแซมครุภัณฑ์นะคะแต่กรณีรื้อฝ้าทั้งห้อง ถึงจะเป็นอ านาจท่านแต่
ระเบียบพัสดุไม่ได้สั่งให้ใครมาท าก็ได้อันนี้ก็อยากจะน าเรียนและได้ท าบันทึกให้ท่าน
นายกได้สั่งการแล้ว ถ้าท่านมองว่าถูกต้องที่ท่านสั่งว่าที่ท าการถูกต้องนะคะ ก็
อยากจะน าเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านทางฝ่ายบริหาร ขออนุญาตเพียงเท่านี้ค่ะ 

ประธานสภาฯ       ครับขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
นายกฯ             ครับ ขอท าความเข้าใจและจะได้ไปเรื่องอ่ืนๆ ครับ เดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะเชิญท่านปลัดฯ 

ได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ส่วนตรงนี้ขอให้ผ่านยุติไปก่อนเดี๋ยวท่านค่อยคุยกับผมที
หลัง จะได้ไปวาระอ่ืนๆ ทีห่ลายๆท่านจะอยากน าเสนอข้อมูลครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ       ขอขอบคุณท่านปลัดฯ ท่านนายกฯ เรื่องของระเบียบในส่วนของการรับผิดชอบ ก็มี
ปลัดฯ และนายกฯ รับผิดชอบฝ่ายบริหาร ถ้าคุยกันเข้าใจกัน ในเรื่องตรงนี้อย่างที่ผม
น าเรียนต้น ๆ เห็นอะไรไม่ดีก็อยากท าให้ดีขึ้นอย่างที่ท่านตั้งใจไว้ อยากพัฒนาอยาก
ให้ดีขึ้น มีใครจะเสนอแนะอะไรไหมครับ เชิญท่านประดิษฐ์ครับ 

นายประดิษฐ์    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ครับผม
 นายประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ อยากสอบถามเกี่ยวกับโครงการ
 ก่อสร้างถนน คสล.จากหนองบัวค า หมู่ ๕ ไปบ้านโนนหญ้านาง หมู่ ๘ ครับ โครงการ
 ของอบต. ที่ ผ่ านมา ตอนนี้ ผู้ รับ เหมาก็แจ้ งให้ผมไปปรับเกดทางที่ วางวัสดุ 
เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งผมท าไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ตอนนี้ช่างเงียบหาย
อยากสอบถาม ว่าช่างไปด าเนินการอยู่ที่ไหนครับผู้รับผิดชอบเร่งให้หน่อยครับฝนตก
ลงมา ลงพื้นที ่ไปดูเละมาก สัญจรไปมาล าบากมากครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ         ครับขอขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ที่ ๕ เรื่องนี้ท่านนายกฯ ได้น าเรียนแล้วว่าช่างก าลัง
ประเมินการทางไหนไปทางไหนอย่างนี้ ผมไปเห็นก็เห็นใจเหมือนกัน เอารถเทปูนไป
จอดไว้ เอารถแบ็คโฮไปจอดไว้ไม่รู้ช่างอยู่ที่ไหนก็เหมือนกัน เมื่อไหนจะเสร็จสักที 
ส่วนหมู่ที่ ๙  ช่างท าแล้วก็ทิ้งรถเอาไว้ปูนเกาะไม่รู้ว่าบริษัทไหน ท าทิ้งฝนตกน้ าไหล
ไปขังหน้าบ้านตรงสี่แยกหมู่ที่ ๙ ท่านใดไม่เคยเห็นก็ต้องเห็นแหละครับ ผมขับรถผ่าน
ไปมาเห็นน้ าตรงนั้นเหม็นมากนะครับ ฝากไปบอกผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ  ว่าเป็น
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อย่างไรเหมือนที่สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ แจ้งไหมครับผ่านทุกวันนี้ เป็นยังไงเวลาจะถูก
ปรับถูกปรับเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาท าไม่ครบตามจ านวน ถูกปรับไหมของผม
ถูกปรับนะครับ 

 นายกฯ               เรื่องนี้จริง ๆ เจ้าหน้าที่ทราบดีนะครับที่ผ่านมาอาจจะเป็นในช่วงสถานการณ์โควิด  
๑๙ เรื่องของการปรับน่าจะไม่มีนะครับ ประมาณนี้ตามที่รับทราบ เรื่องค่าปรับมี
หรือไม่อย่างไรตอนนี้คิดว่าไม่มี ผมก็ติดตามงานอยู่ ไม่มีค่าปรับก็เลยล่าช้านะครับ
เรื่องนี้ถ้าอยากชัดเจนก็ต้องเป็นช่างครับ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ท่ีจะทราบชัดเจน  

ประธานสภาฯ        ครับ ขอขอบคุณท่านนายกฯ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๙ 
นายชูชาติ     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านนายกฯ รองนายกฯ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ คือหมู่ที่ ๙ บ้านนาตาหิน ก าลังท ารางระบาย
น้ า ชาวบ้านสอบถามมากับผม ผมก็โทรสอบถามช่างว่าท าไมท างานล่าช้า ช้าเกินไป 
คือกลัวจะเป็นอันตรายแก่ชาวบ้านในหมู่บ้าน มันเป็นเหล็กเส้นที่โผล่ออกมาจากขอบ
ทางนะครับ หากมีประชาชนหรือว่าผู้สัญจรไปมาประสบเหตุมันจะเกิดความเสียหาย
และมีผลกับผู้รับเหมาครับ คือ อยากประสานงานกับนายช่าง ให้ช่วยด าเนินการเร่ง
ให้ด้วยครับ ให้แล้วเสร็จตามเวลาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ        ครับตามที่ผมได้น าเรียนท่านนายกฯ ถ้าไม่มีการปรับคือปล่อยเลยตามเลยงานล้าช้า
 ผมเห็นหลายเดือนแล้วครับของหมู่ที ่๙ ครับเชิญท่านนายกฯ ครับ  
นายกฯ                ครับผมก็มคีวามเป็นห่วงเป็นใย ตามทีส่มาชิกสภาฯ ได้สอบถามเรื่องรางระบายน้ าผม

ได้ออกไปดู 2-3 ครั้งแล้ว ไปกับหัวหน้าวสวัตติ์ เพราะว่าเราก็เกิดความเป็นห่วงอย่าง
ที่ท่านว่าเหล็กเส้นโผล่ ถ้ามีมอเตอร์ไซค์ล้มขึ้นมา อาจท าให้ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสี ยชี วิต ได้ เรื่ อ งนี้ ก็ ได้ เร่ งรัด แล้ ว  ไปดูปัญ หาติดขัดอะไรบ้ างจะได้ ช่ วยแก้  
 ได้สอบถามที่ช่างจึงอยากให้หัวหน้าวสวัตติ์ได้บอกล่าวในที่ประชุมเพ่ือความมั่นใจ
ของพี่น้องในชุมชน เรื่องนี้เห็นใจเรื่องพ่ีน้องประชาชน เพ่ือประโยชน์พ่ีน้องชุมชน ซึ่ง
ก็ได้บอกกล่าวในส่วนนี้โดยกองช่างเชิญท่านวสวัตสิ์ได้บอกกล่าวให้สมาชิกได้ทราบ
ข้อมูลเบื้องต้นครับ   

ประธานสภา           ครับขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
นายวสวัตติ์  เรียนท่านประธานสภาฯ เรียนท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุก
 ท่าน คือเรื่องของโครงการที่มีการด าเนินการ ล่าช้านะครับ เบื้องต้นได้มีการ
 ติดตามสอบถาม โดยทั้งทางโทรศัพท์เร่งรัดและฝ่ายพัสดุก็ได้ท าหนังสือเร่งรัดไปยัง
 ผู้รับเหมาแล้วและที่ท าหนังสือเร่งรัดไปล่าสุดคือช่วงเดือนเมษายนครับไม่ได้อยู่เฉยๆ 
 พยายามติดตามให้เข้ามาท าอยู่ครับ และของทุกหมู่บ้านที่ก าลังด าเนินการด้วยครับ
 ขอบคุณครับ 
นางล ายงค์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนาง 
 ล ายงค์ ราวพิมาย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ค่ะ มีเรื่องสงสัยค่ะไฟฟ้าสว่างที่ติดเสาไฟ 
 สี่แยกบ้านนางไล แพทย์กลาง ซึ่งนางไล แพทย์กลางและชาวบ้าน เห็นมีคนขับรถเก๋ง
 ไปจอดตรงเสาไฟฟ้านะคะ อยากทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ อบต. หรือบุคคลอ่ืนซึ่ง
 ไดถ้อดหลอดไฟไปค่ะ                                                                     
ประธานสภาฯ          หลอดไฟแสงสว่างใช่ไหมครับเป็นแผงโซล่าเซลล์หรือไฟฟ้าส่องสว่าง เจ้าหน้าที่ อบต. 

ไม่อยากให้บ้านเรามืดหรอกครับ ก็ฝากและพยายามช่วยกันสอดส่องดูแลครับ เชิญ
ท่านบัญญัติครับ 
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นายบัญญัติ     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนาย
 บัญญัติ ทะเลดอน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ อยากจะน าเรียนเกี่ยวกับเรื่องฌาปนกิจ
 ท่านละ ๒๐ บาท หมู่บ้านของผมเหลืออยู่ 4 ท่าน นายเม้า กล้าถูก ท่านบอกว่าท่าน
 อยากลาออกครับ เราต้องท าอย่างไรครับ 
ประธานสภาฯ           ครบัเชิญท่านนายกฯ ครับ  
นายกฯ                  ครับผมนายภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง จะหารือ  

ก่อนว่าประชุมประจ าเดือน ปกติแล้วจะก าหนดเป็นวันที่ ๕ ของทุกเดือน ประมาณนี้ 
 แต่ก็ตามเหตุการณ์ว่าตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือไม่ ดูแล้ววันที่ ๕ บางเรื่องนะครับ 
 บางเรื่องอาจจะไม่ตรงในส่วนของเราจะหารือกันในการประชุมประจ าเดือน หารือใน
 การปฏิบัติงาน เมื่อสักครู่นี้ที่สมาชิกหมู่ที่  ๑๓ ได้พูดถึงคือเรื่องของการประชุม
 ประจ าเดือนที่เราได้พูดคุยกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นระเบียบเรื่องต่างๆ ของกองทุน
 ฌาปนกิจ ครั้งนั้นก็ค่อนข้างกระชับเวลาไม่ได้คุยกันจะได้หารือกัน เป็นประโยชน์
 ต่อพ่ีน้องชุมชนในพ้ืนที่โดยมีสมาชิกแต่ละหมู่บ้านขับเคลื่อนไปเป็นตัวแทนในการเก็บ
 การดูแลต่างๆ เรื่องนี้ก็พูดรวมไปเลยว่าเราจะได้มีการประชุมกันอีกวันไหน ในเดือน
นี้ในวันนี้หรือกลางเดือนได้หา ขอสรุปตามนี้ครับในส่วนของการพูดคุยก็พูดถึงกองทุน
ฌาปนกิจในส่วนของวันนี้ก็อยากได้มีการพูดคุยให้ทุกท่านได้รับทราบได้หารือ ครับ
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ            ครับก็อย่างที่ท่านนายกฯ น าเรียนปรึกษาหารือ เรื่องการประชุมประจ าเดือนเรื่อง                        
 กองทุนฌาปนกิจ เรื่องเงินสะสม กองทุนสวัสดิการนักกีฬา หมู่บ้านละ ๑,๐๐๐ บาท 
 เงินชมรม ท่านละ ๒๐๐ บาท เรายังปรึกษากันไม่ลงตัว ทีนี้ถ้าเป็นการประชุม
 ประจ าเดือนนี้ต้องให้ผู้ใหญ่มาประชุม ถ้าเราคุยกันเราก็จะพูดว่าเอาหมู่บ้านนั้น 
 หมู่บ้านละ ๑,๐๐๐ บาท อยากให้รู้ด้วยกันมีอะไรเราปรึกษากันก่อน ถ้าสองฝ่ายมา
 ร่วมกัน น่าจะดีครับ 
นายประภากร    ขออนุญาตและกราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 

 ทุกท่านครับ ผมนายประภากร อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 บ้านโจด คือตามที่
 ท่านสมาชิกสภาฯ ได้น าเรียนในที่ประชุมว่ามีคนอยากจะลาออกจากฌาปนกิจ  
 จากประสบการณ์สมาชิกในหมู่บ้านผมขอลาออกก็น ารายชื่อมาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
กองทุนฌาปนกิจ ซึ่ งเจ้ าหน้ าที่ ก็ตัดชื่ อออกไปเลยนะครับ จึ งน าเรียนจาก
ประสบการณ์ ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ            ครบัขอบคุณท่านสมาชิสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ครับเชิญท่านปลัดฯ ครับ 
ปลัดฯ                ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ ขออนุญาตท าหน้าที่ตรงนี้ ทราบในเรื่องของ เ งิ น

ฌาปนกิจ จริงๆ แล้วปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมด 227 ราย มีทั้งภายใน ส่วนสมาชิก 
 เองซึ่งเดิมเป็นสมาชิกสมัยก่อนที่เข้ามา เผอิญเดือนที่แล้วไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 ท่านประธานให้สมาชิกใหม่สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจหรือไม่ แต่เรื่องของการ
 จ่ายเงินเราคงใช่คนเดิม เรื่องของการเบิกจ่ายเงินมีประธานสภาฯ คนเดิม ท่าน
 ประธานบ ารุง ซื่อสัตย์ ผู้มีอ านาจเบิกจ่ายก็มีผู้ใหญ่สมปอง หมู่ 9 กับสมาชิกเก่า 
 หมู่ 1 นางอารีรัตน์ ตรงนี้ก็อยากให้ที่ประชุม ถ้าอยากด าเนินการในที่ผ่านมานะคะ 
 เก็บเงินแล้วถ้าไม่จ่ายนะคะ ถ้ายืนยันที่จะออกก็ออกไปเลยได้ สมาชิกได้แจ้งนะคะให้
 แจ้งเจ้าหน้าที่ จริงๆ แล้วในส่วนของบัญชีฌาปนกิจก็คือเราจะแจ้งให้สมาชิกฯ ทุก
 หมู่บ้านคนไหนที่ตายก็ให้ขีดออกนะคะ ถ้ามีเพ่ิมก็มีเอกสารท าเรื่องขอเพ่ิม ตอนนี้ถ้า
 ดูครั้งล่าสุดอยู่ที่  ๒๒๗ ราย รอบที่แล้วยังเก็บเงินไม่ครบอยู่หมู่ที่  ๑๗ นะคะ
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 เนื่องจากว่าเราไม่ได้คุยกันบางคนเสียชีวิตก็จะมีคนวิ่งเอาบัญชีวิ่งไปเบิกเงิน แต่คนท า
 บัญชีคือเจ้าหน้าที่ที่บางครั้งจะมีปัญหาว่าถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบ คุณไม่ได้รับผิดชอบ
 เงินที่ เก็บมาไม่ครบ ก็จะไม่คบเรื่อยๆ รอบที่แล้วที่ดูก็มี ของหมู่  ๑๗ สมาชิก 
 ใหม่เขาจะตามเก็บให้ก็อยากจะน าเรียน ให้ทราบก่อน ขออนุญาตประธานสภาฯ 
 แจ้งเงินสวัสดิการนักกีฬาจริงๆ แล้วเจ้าหน้าทีท่ าบัญชีสรุปไว้แล้วคิดว่า ตอนแรกจะ
เรี ย ก ป ระชุ ม จ ะ เรี ย กก รรม การชุ ดนี้ ค ณ ะกรรม ก ารชุ ด นี้  มี ท่ าน น าย ก 
 อุดมเดช เป็นประธาน  ตัวแทนหมู่บ้านก็คือผู้ใหญ่หรือสมาชิกสภาฯ มีปลัดฯ เป็น
 เลขาฯ ซึ่งตรงนี้ที่ผ่านมา เราเก็บทุกปีๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงินเก็บจากสมาชิก  
 และมี 2 ท่าน ผู้ ใหญ่บ้านผู้ช่วยอีก 2 ท่านรวมเป็น 5 ท่าน ก็จะเหลือคนละ 
 ๑,๐๐๐ บาท แต่ว่าเรามอบหมายให้เจ้าหน้าที่เราคือสมาชิกเรา เป็นคนเก็บเงิน                     
 เงินอยู่ไหน จริงๆ บัญชีอยู่ที่ อบต. ก็จะเป็นสมาชิกเป็นคนเก็บเงิน เก็บแล้วก็จะเอา 
 มาให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บไปโอน ในเดือนกุมภาพันธ์ ณ ปัจจุบันท าบัญชีเสร็จ ท าให้มีเงิน
 ในบัญชี  ๑๓๐,๐๐๐ บาท นะคะมีเงินในบัญชี ๑๓๗,๘๔๔ บาท นะคะชื่อซึ่งอ านาจ
 ในการเบิกเงินซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่หมู่ที่ 15 กับสมาชิกเก่าตั้งแต่ 2-3 สมัยไปแล้ว คือ
 ท่านณรงค์ ผู้มีอ านาจเบิกเงินมีระเบียบเก็บไว้นะคะ ถ้าท่านไม่รีบเร่ง อันที่จริงจะ
ประชุมที่ผ่านมาท่านผู้ใหญ่หมู่ที่  ๑๕ ท่านอยากลาออกแต่ว่าเราก็ไม่ได้ประชุม 
 กรรมการชุดนี้ก็อยากให้ประชุมเพ่ือที่จะประชุม ไม่ใช่เปลี่ยนใหม่โดยไม่มีหลักเกณฑ์
 นะคะ ซึ่งเราแต่งตั้งคณะกรรมการมาแล้วมีคณะกรรมการ ๒๐ ท่าน อาจจะเป็น
 อาทิตย์หน้าจะเรียกนัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการอย่างไร จะแจ้งในที่ประชุม
 ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของการด าเนินการ มีระเบียบแล้วก็จัดตั้งเป็นระบุ
 รายชื่อเขาเขียนระเบียบต่างๆ เอาไว้เพ่ือป้องกันในเรื่องของการจ่ายเงินนะคะ เงิน
 ตรงนี้ ใช้จ่ายได้ในเวลาที่นักกีฬาได้รับบาดเจ็บ ในเรื่องของการแข่งกีฬาของต าบลเรา
 เองแข่งกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  มีระเบียบเขียนไว้ในที่ผ่านมาเราปฏิบัติใน กรณี                      
 ที่บาดเจ็บ ก็คุยกันในสภาฯ สมาชิกฯ เราเกินครึ่ง สมัยก่อนสมาชิกเราเป็น
 คณะกรรมการคุยกันแล้วสรุปว่าเราจะจ่ายให้ใครอย่างไร แต่ระเบียบจริงๆ เขียนไว้มี 

                          ค่ากระเช้า มีค่าในการออกไปเยี่ยมนะคะ ซึ่งจริงๆ ตรงนี้เบื้องต้นเริ่มต้นจากที่ผู้ใหญ่
 หมู่ที่ ๑๕ เป็นคนเสนอในที่ประชุม อยากจะให้มีการจัดตั้งขึ้นเพราะว่า ภาระไหน 
 ค่าใช้จ่ายกรณีแข่งกีฬาเยาวชน ท่านจะเห็นว่าสมาชิกฯ ผู้ใหญ่บ้าน เอานักกีฬามา
 แข่ง คงได้รับบาดเจ็บก็ไม่มีใครดูแลเป็นภาระของสมาชิกฯ ผู้ใหญ่บ้านที่ต้องไปดูแล 
 ที่มาแข่งขันกีฬา เป็นการด าเนินการขึ้นซึ่งจ าเป็น จึงได้เรียนเพ่ือทราบเผอิญได้ดูใน
 เรื่องของบัญชี ในส่วนอ่ืนๆ ในเรื่องของเงินสะสมหรือเงินเก็บ ขออนุญาตน าเรียน
 อย่างนี้ ที่ผ่านมาในฐานะที่เคยเป็นเลขาฯ นะคะที่ผ่านมาในฐานะเป็นเลขาและปลัดฯ
 ซึ่งมีหน้าที่ดูแล หักเงินของสมาชิก ในเรื่อง ของเงินชมรมก็อยากจะน าเรียนว่าที่ผ่าน
 มาเงินชมรมก็คือหากฝากเดือนละ ๒๐๐ บาท แล้วก็จะมีดอกผล เงินชมรมในที่
 ประชุมมีการก าหนดให้มีการกู้ยืมได้สมาชิกกู้ยืมได้อยู่ ที่ว่าจะตกลงจะกู้ยืมมาเท่าไหร่ 
 ดอกเบี้ยเท่าไหร่ วิธีการก าหนดว่าคิดดอกเบี้ย อะไร ยังไง เรื่องนี้  คือหลักการในส่วน
 ของการฝากอันหนึ่งที่ได้คุยกันก็คือเงินดอกเบี้ยในกรณีที่มีการเสียชีวิ ต คนใน
 ครอบครัวสมาชิกพ่อแม่ลูกนะคะรวมไปถึงพ่อตาแม่ยายด้วย ไม่แน่ใจอีกนะคะ                         
 อาจรวมไปถึงตรงนั้นก็จะมคี่าพวงหรีด ง่ายๆก็ จะน าเรียนท่านประธานสภาฯ เงินมัน 
                          มายังไง กรณีตรงนี้ แต่ว่าขึ้นอยู่ที่สมาชิกจะตกลงกันเมื่อก่อนสมาชิก อยู่เป็นสองเท่า
   เงินเราอาจจะน้อยสมาชิกเราเหลืออยู่เพียง ๒๐ ท่าน ก็จะน าเรียนในที่ประชุมได้รับ
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   ทราบ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เพียงเท่านี้นะคะ ขออนุญาตเผอิญที่เป็นปลัด 
   อบต. มีหน้าที่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือน าเรียนไม่ใช่ว่า แจ้งในที่ประชุมใน
   เรื่องของการประชุมก็คือระเบียบสภาฯ มีก าหนดไว้ ขออนุญาตน าเรียนอย่างนี้                         
   ขออนุญาตนะคะผู้บริหารด้วยที่ผ่านมามติในที่ประชุม ต้องถามด้วยว่าเห็นชอบ 
   หรือไม่ ไม่เห็นชอบ ฝากเลขาฯ ดูระเบียบที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเนื่องจาก บางมติมัน
   เป็นกฎหมายนะคะ ว่าเป็นกฎหมายกรณีที่เผอิญท่านนายกพูดในเรื่องจะจ่ายเงิน
   สะสมถ้าปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบนะคะ กฎหมายในเรื่องการประชุมสภาจ่ายเงิน
   สะสมไป 15,000,000 บาท ก็คือไม่ถูกต้องนะคะก็อยากจะน าเรียนบางทีอยากให้
   เลขานุการสภาฯ ในฐานะที่ท่านเป็นเลขาฯ ทั้งอยู่ใกล้ท่านประธาน ให้ท่านชี้แจง
   ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องไหน มตินี้นายกเป็นคนเสนอต้องให้
   นายกชี้แจงว่ามีระเบียบอะไรเสนอที่ประชุมนะคะก็อยากจะฝาก เผอิญวันนี้ท่าน
   ประธานได้เชิญปลัดฯ จริง ๆ ถ้าท่านไม่ได้เชิญก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะคะ เผอิญ
   ท่านเชิญ ก็อยากเสนอแนะในส่วนของระเบียบกฎหมายนะคะ คือจริงๆ แล้วกลัวน้อง
   จะนับ มติพอนับมติไปมันเกินมันเกินจ านวนคนก็อยากน าเรียนผู้บริหาร ในส่วนของ
   นายกฯ มีส่วนเข้าร่วมประชุมได้ตามกฎหมายเขียนไว้นะคะ แต่รองนายกคือ 
   ผู้เข้าร่วมประชุม ถ้าท่านนายกมอบหมายอาจมีสิทธิเข้าร่วมประชุมนะคะ อันนี้คือ
   ระเบียบก็ฝากท่านเลขาสภานุการฯ นะคะลองไปดูนะคะ ถ้าท่านนับมติแบบนี้สมมุติ
   ถ่ายภาพถ่ายรูปมาอย่างนี้นะมติเกินนะคะซึ่งหลายเรื่องก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฝาก
   น าเรียนไม่ใช่ว่าจะอะไรจะน าเรียนต่อเนื่องเราจะต้องน าเรียนส านักงานรับรอง 
   รายงานการประชุมข้างนอกนะคะ ถ้าเราไม่ถูกต้อง ก่อนจะได้รับการต าหนิว่าท าไม
   ไม่มีการชี้แจงก็ขออนุญาตในที่ประชุมนะคะ ว่าจริงๆ แล้วระเบียบการประชุมฝาก
   เลขาฯ ให้ ท่านศึกษาในส่วนของระเบียบในฐานะที่ท่านเป็นเลขานุการสภาฯ  
   เพราะว่าในการประชุม ถ้าถ่ายรูปออกมาแล้วมาบันทึกการประชุมว่าท่านไม่ได้ 
   ลงบันทึก การประชุมไว้มันก็มีหลักฐานอ่ืน ขออนุญาตในที่ประชุมเพียงเท่านี้  
   ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ          ขอบคุณท่านปลัดฯ ที่ท่านเรียนให้ทราบข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆเพ่ือความถูกต้อง

ในการประชุมในการด าเนินการอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายข้อบังคับต่างๆ มี
ระเบียบและกฎหมายผม ก็ยังงงอยู่นะครับในส่วนตรงนั้น คุยกันตอนแรกท่านรองฯ 
ว่าเดี๋ยวผมจะช่วยชี้แจงเพราะว่าท่านอยู่นานเพราะผมเพ่ิงเข้ามาใหม่ ในส่วนของการ
เก็บเงินหมู่บ้านละ ๑,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯ ก็ลดลง ผู้ใหญ่ฯ ผู้ช่วยฯ ยังคงเดิม 
น าเงิน ๑,๐๐๐ บาท ให้ อบต. มาเก็บรักษาเสร็จแล้วเวลาแข่งกีฬานักกีฬาบาดเจ็บ
เราจะได้ดูแลแต่ว่าไม่รู้ตอนแข่งกีฬามีเงินอยู่เท่านี้ได้ใช้จ่ายไปเท่าไร ก็ไม่รู้ตอนนั้น
ค่อยคุยกันคุยกันในเรื่องบาดเจ็บเล็กน้อยบาดเจ็บมากตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ ฝาก
ข้อคิดไว้ประชุมครั้งหน้าค่อยว่ากันใหม่ดีไหมครับ ตรงนี้หารือกันนะครับ ก็ต้องใช้
เวลาพูดคุยกัน ในเรื่องของการท างานกับเงินนะครับ มันมากเพราะเห็นคนเห็นเงิน
คนอ่ืนเป็นเงินเจ้าของนี่มันเสียหาย ถ้าไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ตามใครไม่ได้ยกตัวอย่างผม
นี่แหละ ตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านดูบัญชีผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตรก านันฯ ให้
ลูกน้องยืมเงินพอยืมเงินไปเสร็จลูกน้องเกษียณ ก็หักเงินผมก านันว่าท าผิดที่อยากน า
เรียนก็คือความคิดของคนท าผิดยังไงไว้ ผมยืมก็ยืมแล้ว ไม่ให้ก านันยืนเถียงกับผมนี่
แหละ แค่นี้ก็ผิดแล้วผมว่าไม่ใช่ เขาหมดวาระอันนี้ยกตัวอย่าง กระผมเอง ทีนี้ในเรื่อง
ของฌาปนกิจ เรื่องนี้ไม่ได้ยากเลยครับ หาเงินหรือเก็บมากองไว้ เราเก็บเงินจาก
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สมาชิกฯมากองไว้หรือว่าตายแล้วไปเก็บ เก็บไม่มีปัญหา ใครอยากออกออกไปเลย 
เพราะว่าสมมุติผมตายใช่ไหมครับ ไปเก็บเงินไม่ได้คู่สมรสยังอยู่สมมุติขึ้นนะครับทีนี้
ไปเก็บเงินบอกว่า สามีดิฉันเสียชีวิตดิฉันจะออกแล้ว ได้ออกไปโดยปริยายในระเบียบ
ของการตาย เรื่องของฌาปนกิจจะเป็นแบบนี้ ถ้าหมดนี้สิ้นเดือนสรุปกันไม่เก็บเงินมา
ส่งไม่ครบก็จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ แต่ว่าประชุมก่อนทางหมู่บ้านนายมนตรี หมู่ที่ 17 
มีสมาชิกอยู่ ๒๐ คน แต่ถ้ามาส่งแค่ ๗ คนอีก ๑๓ คนไม่ยอมส่ง แต่เวลาเขาเสียชีวิต 
๑๓ คนไม่ได้เงิน หมดปริยายอันนี้คือกฎหมายระเบียบควบคุมของสมาคมฌาปนกิจ
ผมจ าไม่ผิดต้องชัดเจนกว่านี้แต่เราต้องประชุมชี้แจงทุกเดือนว่าคนไหนมีสมาชิก
เท่าไหร่ ได้ไปเท่าไหร่ เหลือกี่คนสิ้นเดือนต้องประชุมอย่างน้อยมีกรรมการ ๗-๑๐ คน 
นอกนั้นเป็นคนเก็บเงินผมอยู่สหกรณ์มี ๒๑ กลุ่มมี กรรมการ ๑๕ คนนอกนั้นก็เก็บ
เงินไปนะครับ เรื่องฌาปนกิจที่นี่ไปถึงเรื่องหมู่บ้านละ ๑,๐๐๐ บาท ปลัดบอกลด
น้อยไปถึงครึ่งหนึ่ง เท่านี้ไม่พอใช้จ่ายเอาเงิน ๒,๐๐๐ บาทดีไหม เดี๋ยวค่อยคิดมัน
น้อยลงน้ ามันขึ้นอย่างอ่ืนขึ้น เราจะขึ้นงบจะเป็นอะไรไปฝากเงิน ในข้อคิดที่นี้ฝากคน
ละ ๒๐๐ บาทเราจะเริ่มมันเก็บเลยไม่เดือนพฤษภาคมนี้  ถ้าย้อนไปหลังเดือนเมษา
มันไม่ใช่ เรานับหนึ่งเป็นเดือนพฤษภาคมเลยนะครับ อย่าไปนับหนึ่งเดือนเมษาเลย
ผมจะได้ให้สัก ๕๐ บาทก่อนค่อยผ่อนส่งไป ซื้อรุ่นราคาแสนยังผ่อนส่ง อีกสามเดือน
เรามาคุยกันเวลาประชุมประจ าเดือนเอาเวลาเหมาะสม เจ้าหน้าที่พร้อมเราต้อง
เสียเวลามาคุยกันในเรื่องตรงนี้ อย่างเช่น บาดเจ็บกรรมการจะมีการคุยกันอย่างไรจะ
เอาอย่างไร ถึงค่อยว่ากัน เดี๋ยวผมจะท าหนังสือเชิญผู้ใหญ่ คุยกันให้จบเลยไปในทาง
เดียวกันจะได้ความสมัครสมานสามัคคีความยิ้มแย้มแจ่มใส นายกฯบอกกล่าวเราแจ้ง
ไว้ตั้งแต่วันแรกผมยังฝากไว้เลยเข้ามายิ้มแย้มแจ่มใสวันกีฬา ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคนใน
ไม่ได้ไปผมไปก็ดใีจด้วย 

 นายประภากร   ขออนุญาตและกราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ ผมนายประภากร อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 บ้านโจด ในเรื่อง 
นักกีฬาบาดเจ็บเราได้คุยกันมาแล้ว ครบถ้วนแล้วนะครับถ้าเราจะคุยใหม่จะซับซ้อน
กันเพราะเราคุยเรื่องเงินกองทุนสวัสดิการนักกีฬา เงินฌาปนกิจ เงินชมรม และเรา
ขอมติแล้ว เราเพ่ิงได้คุยกันในเดือนที่ผ่านมา ใช่ไหมครับท่านประธานสภาฯครับ ผม
คิดว่ามันจะซับซ้อนกันไหมครับ หรือว่าเราจะยกเลิกเดือนที่แล้วและมาเลือกใหม่ 
เรื่องนีก้็แล้วแต่ท่านประธานปรึกษาหารือ ในส่วนที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณครับ 

 ประธานสภาฯ      ส าหรับผมยังไม่เข้าใจเรามาท าความเข้าใจกันใหม่จะเอาแบบไหน มาปรึกษาหารือ  
 ในทิศทางเดียวกัน ผมอยากทราบระเบียบที่ชัดเจนทุกคนจะได้เข้าใจ เป็นอันเดียวกัน
ด้วยกันครับ 

ประธานสภาฯ  ไม่ท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ เชิญท่านมนตรี ครับ 
นายมนตรี   ขออนุญาตและกราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
 ท่านครับผมนายมนตรี เด่นดวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1๗ บ้านหนองกุฏิงาม ระเบียบ
 กองทุนเงินสวัสดิการเรามาคุยกันในการประชุมเดอืนหน้าครับท่านประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ         ครับ ผมว่าเรามาคุยระเบียบและน าเจ้าหน้าที่เก็บเงินมาด้วย มีใครจะเสนออีกไหม 

ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านปลัดสุชาดา สมสวนจิต ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
 หนองระเวียง แนะน าว่าเลขานุการสภาฯ ต้องเรียนรู้กฎหมายไปด้วยนะครับส่วนการ
ประชุมเดือนตามที่ผมน าเรียนให้เชิญก านันและผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมด้วยครับ 
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ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอ ผมขอปิดการ

ประชุมครับ ขอบคุณครับ 
 
ปิดประชุม  เวลำ   12.00 น. 
                                      
                                              (ลงชื่อ)    สุวนันท์  กระพือพงษ ์        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                           (นางสาวสุวนันท์  กระพือพงษ์) 
                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
 
                                                
                                               (ลงชื่อ)   สวัสดิ์  เยี่ยงย่าง     กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
               (นางสวัสดิ์  เยี่ยงย่าง) 
 
 
                                           (ลงชื่อ)  ประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์     กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
               (นายประดิษฐ์  ชัยสิทธิ์) 
 
 
                                              (ลงชื่อ)  ล ายงค ์  ราวพิมาย   กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
             (นางล ายงค ์  ราวพิมาย) 
 
 
 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง  ได้รับรองรายงาน . 
การประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 256๕ เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม 256๕   
 
                (ลงชื่อ)  สมพงษ์   มิดสันเทียะ 
                        (นายสมพงษ์   มิดสันเทียะ) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
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